

ราชูปถัมภ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 454 ปีการศึกษา 2559 ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2559

<http://www.bru.ac.th>

**มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็น
พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ**

รศ.มาลณี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรมาอย่างยาวนาน





สารจากอธิการบดี

รศ.มาลินี จุโทปะมา

ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นวันมหามงคลในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ประชาชน องค์การของรัฐบาลและเอกชนต่างน้อมถวายความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน และในปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 รัฐบาลจึงเชิญชวนปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติทั้งสองพระองค์ อาทิ การปักธงสัญลักษณ์ฉลองทรงครองราชย์ 70 ปี และทรงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ดิฉันพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมกับจังหวัดบุรีรัมย์ในพิธีเฉลิมพระเกียรติและสวดมนต์ถวายพระพร ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะเปิดเทอมภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 แต่ในระหว่างนี้ บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักศึกษาทั้งใหม่และเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้มีนักศึกษาใหม่ภาคปกติซึ่งถือเป็นนักศึกษารุ่นที่ 45 หรือราชพฤกษ์ช่อที่ 45 โดยนับลำดับตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ จนกระทั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในปัจจุบัน ซึ่งสรุปว่าปีนี้มีนักศึกษารุ่นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 3,985 คน เริ่มเข้ามารายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559 และจะปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รุ่นที่ 1 (ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ และวิทยาศาสตร์) ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559 ส่วนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติรุ่นที่ 2 (วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร) กำหนดในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษและ IT ตามตารางที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้แล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 และงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV) and The 2nd Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival (BRICC Festival 2016) ในระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2559 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกอมรินทร์ สุพรรณนนท์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นงานที่ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้

ในส่วนของงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ โดยดิฉันและคณะผู้บริหารได้ไปรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งงานราชภัฏวิจัยในครั้งนี้เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโล่รางวัลแก่นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 40 แห่ง งานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 จะจัดในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจะนำนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ มาร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนองานวิจัยในด้าน "การสร้างสรรคนวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน"

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัยยังได้ประสานการจัดการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ส่วนงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งเราได้จัดเมื่อปี 2558 เป็นครั้งแรก ดังนั้นในปีนี้จะนับเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 จุดเด่นที่เพิ่มเติมจากปีที่แล้วก็คือเราจะมีการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 21 ทักษะ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโล่รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศทั้ง 21 ทักษะ

นอกจากนี้สถาบันวิจัยฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและการเสวนา โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายรายการ รวมทั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของเราก็จะร่วมจัดแปลงเสวนาวิชาการทฤษฎีใหม่ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ร่วมงานได้ชมด้วย

สำหรับงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาตินั้น จะมีนักแสดงจากต่างชาติจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ประเทศมาร่วมแสดงในงานครั้งนี้ โดยเริ่มแสดง ณ เวทีกลางแจ้ง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึงเวลา 23.00 น. ซึ่งจะมีนักแสดงพื้นบ้านจาก 4 ภูมิภาคของไทยมาร่วมแสดงสลับให้ชมทุกคืน ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2559 (อ่านต่อหน้า 19)

มรท.บุรีรัมย์ จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ

รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งจัดขึ้นโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชัยคณาภิรักษ์กุล อาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างบทบาทการเป็นผู้นำนักศึกษาในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2559 และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติและประสบการณ์การทำงานกิจกรรมนักศึกษาระหว่างตัวแทนนักศึกษาในแต่ละคณะด้วย และระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ได้ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ในการสัมมนาครั้งนี้มีคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 50 คน



มรท.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันเกิดบุคลากร เดือนมิถุนายน

รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 30 คน โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การทำบุญเลี้ยงพระ มอบของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน



มรภ.บุรีรัมย์ รับการประเมินผลโครงการ จาก ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณนิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วย นางบุปผา ชวะพงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ นางรุ่งเรือง สุขากิรมย์ กรรมการ นางนันทา อนะมาน กรรมการและเลขานุการ และ นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานโครงการ ทำให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการพัฒนาดำเนินงานโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป



กองพัฒนาน.ศ. นำนักศึกษาเข้ารับรางวัลเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับ จ.บุรีรัมย์



อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ อานุกูล สาขาวิชาการพัฒนาสังคม น.ส.สิริกร ไชยสา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็น “เยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี

2559” โดยมี นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติบัตรเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมนารายณ์บรมทสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน



กองพัฒนาน.ศ. นำนักศึกษาเข้า “ค่ายนิดาพัฒนาผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 3”



อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ อานุกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสมนึก สิทธิสังข์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายณัฐภาส ดวงกระโทกคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายนิดาพัฒนาผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 3” (The 3rd NIDA ASEAN Camp) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ สามารถนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในประชาคมอาเซียน โดยมีการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัตินำหลักคิดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายสังคมร่วมกับเพื่อนร่วมค่ายที่มาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ



กองพัฒนาฯ นำนักศึกษาเข้าอบรม โครงการธรรม(ะ)ทันที รุ่นที่ 6

อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาประกอบด้วย นายภาณุมาศ กริชยานนท์ นายพิพัฒน์ จันทร์เจริญ นายณัฐพงษ์ ไสแก้ว และ น.ส.กฤษมา งามรัมย์ เข้าร่วมอบรมโครงการธรรม(ะ)ทันที รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ มูลนิธิไทยคม กรุงเทพมหานคร และ วัดเจติยทอง จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะแบ่งปันสิ่งดี ๆ สู่สังคมต่อไป เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นกิจกรรมค่ายธรรมะที่พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางพระพุทธศาสนา



ทำจิตอาสา กับวัดและโรงเรียน เรียนรู้ตัวเองและคนรอบข้างกับทฤษฎี DISC กิจกรรมฐานแรลลี่ กิจกรรมการส่งเสริมการทำสมาธิหลากหลายวิธี และกิจกรรมธรรมะคลายเครียดจัดโดยมูลนิธิไทยคม



กองพัฒนาฯ นำนักศึกษาร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “โพธิ์ ไทร ตาล” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

น.ส.กฤษฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา นายนิติ ฤทธิ์สุรกาญจน์ นายสิรวัช ด้วงค์ สิบเอกสุรินทร์ สมอ่อน พร้อมด้วยนักศึกษา จำนวน 52 คน เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “โพธิ์ ไทร ตาล” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ในวันที่ 5

มิถุนายน 2559 ณ วัดป่าปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมของโครงการเป็นการปลูกป่า จำนวนกว่า 25 ไร่ เพื่อการฟื้นฟูป่าไม้และเสริมสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี สืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก



กองพัฒนาฯ ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

สิบเอกสุรินทร์ สมอ่อน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งการจัดทำแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ





กองพัฒนาฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุทธ ๒.๒.๕.

อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษา ได้แก่ นายสุรศักดิ์ อานุกูล ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมโครงการยุทธ ๒.๒.๕. (NACC Youth Ambassadors) 2016 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม -3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยนายสุรศักดิ์ อานุกูล ผ่านการคัดเลือก รอบแรก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และ ผ่านการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถาบันการศึกษา



กองพัฒนาฯ นำน.ศ. ร่วมค่ายเยาวชนไทย ไรค์คอร์ปชั่น YOUTH 2020



อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ อานุกูล นายพิพัฒน์ จันทร์เจริญ นายปริญญา ดินแดง น.ส.สวรรยา ศรีไชย และ น.ส.วาสนา ยอดไพอินทร์ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย ไรค์คอร์ปชั่น YOUTH 2020 รุ่นที่ 6 ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเวียงนา รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อให้

เยาวชนได้เรียนรู้สถานการณ์ปัญหาการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย การสร้างความตระหนักถึงบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมปลูกฝัง ป้องกัน และแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น เรียนรู้การมีภาวะผู้นำ การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม ปลูกจิตสำนึกสาธารณะและความรักชาติ การฝึกความกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออก และการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น จุดประกายความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างทัศนคติที่ดี ที่ถูกต้อง และเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านคุณธรรมแก่เยาวชนไทย จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม และภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน





โรงเรียนสาธิต มรภ.บุรีรัมย์ จัดการเลือกตั้ง สภาคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการเลือกตั้งสภาคณะกรรมการนักเรียน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เพื่อปฏิบัติหน้าเป็นผู้นำนักเรียนและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนและรุ่นน้องและเพื่อปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการนี้มีนักเรียนที่ให้ความสนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 5 พรรค คือ เบอร์ 1 พรรคสาธิตยูนิตี้ เบอร์ 2 พรรคสาธิตร่วมใจ เบอร์ 3 พรรคสาธิตภูมิใจ เบอร์ 4 พรรคเพื่อสาธิต เบอร์ 5 พรรคสาธิตพัฒนา และเบอร์ 6 พรรคสาธิตบันเทิง ซึ่งคณะกรรมการแต่ละพรรค ได้ทำการเสนอนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง และพักกลางวัน รวมเวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห์ โดยผลการเลือกตั้ง พรรคที่ชนะการเลือกตั้งสภาคณะกรรมการนักเรียน คือ เบอร์ 5 พรรคสาธิตพัฒนา ด้วยสโลแกน “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำโรงเรียนสู่อาเซียน” และมีนโยบายเพื่อพัฒนาโรงเรียนคือ 1.ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 2.ช่วยกันรักษาความสะอาด และ 3. ช่วยกันปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ซึ่งมีผู้นำพรรค คือ **ด.ญ.ววรรณวลีย์ สมคุณา** ประธาน และมีสมาชิกพรรค ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. ด.ช.กฤติน ประจัญตานต์ | รองประธาน |
| 2. ด.ญ.กิตติยา หอมวิเศษวงศา | กรรมการ |
| 3. ด.ญ.ณัฐฐิชา แก้วบุตรดี | กรรมการ |
| 4. ด.ญ.ศุภาพิชญ์ พานนนท์ | กรรมการ |
| 5. ด.ญ.ณภัทร พรหมมูล | กรรมการ |
| 6. ด.ญ.ศติกาญจน์ นิลอรุณ | กรรมการ |
| 7. ด.ช.ธนิสร์ วิโสรัมย์ | กรรมการ |
| 8. ด.ญ.ปาริมา จารุชานึงวงศ์ | กรรมการ |
| 9. ด.ญ.ฐิตาภัทร สุภาวิดา | กรรมการ |
| 10. ด.ญ.จิตตรงคนางค์ ตั้งประเสริฐวงศ์ | กรรมการ |
| 11. ด.ช.พงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |



โรงเรียนสาธิต มรภ.บุรีรัมย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.โกวิท วชรินทร์ราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้นำผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมฉลองวโรกาสสมเด็จฯ ครองราชย์ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเวลา 10.00 น. ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงความเคารพนบถนอมและระลึกถึงบุญคุณของครู อาจารย์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย



สาธิตมรภ.บุรีรัมย์ แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัย



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ นำพนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2558 และ 2559 จำนวน 9 คน เข้ารายงานตัวต่อ รศ.มาลินี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ อธิการบดีฯ ได้ประดับเครื่องหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งกล่าวอวยพรและให้โอวาท เกี่ยวกับการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสายงานผู้สอนและสายงานสนับสนุน โดยทุกคนมีคุณค่ามีศักยภาพเท่าเทียมกัน ภายใต้องค์กรที่เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ ขอให้ทุกท่านภูมิใจและอุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กร และนักเรียนต่อไป



โรงเรียนสาธิต มรภ.บุรีรัมย์ แนะนำบุคลากรใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แนะนำบุคลากรใหม่ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ได้แก่

1. นายปารุสก์ งามสะพรั่ง ปริญญาตรี สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
2. นายชลิต มณีวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชา ดนตรีศึกษา จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
3. นางสาวณัฐรัฐดา บับภาวะตา ปริญญาโท สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
4. นายสุทธินันท์ ขาวงาม ปริญญาตรี สาขาวิชา สังคมศึกษา จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
5. นายสมภาร ซอกรรัมย์ นักการภารโรง



โรงเรียนสาธิต มรภ.บุรีรัมย์ จัดโครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย
ดร.โกวิท วชิรินทรานุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ จัด
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน “ประชุมครู-
ผู้ปกครอง” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 มิถุนายน
2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษแนวทางการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจและทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ให้กับผู้ปกครองมากขึ้น ทั้งนี้ ดร.โกวิท วชิรินทรานุกร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยังได้เสนอผลการ
จัดการศึกษาและทิศทางการจัดการศึกษา การสร้างข้อตกลงร่วมกันใน



การพัฒนานักเรียน ระดับ
อนุบาลและระดับประถม

ศึกษา โดยคุณครูกฤษณา ผ่านพิหิจ และ คุณครูจิรฐิพร นวนสาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการตามลำดับ ชักถามแลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะ
ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน เช่น การจัดเตรียมคุณครูสอนประจำชั้น
ประจำวิชา การพัฒนาด้านวิชาการ การปรับปรุงศาลาพักรอรับนักเรียน
การเสนอให้ผู้ปกครองจอต้อนรับส่งบริเวณหอประชุมวิชาอุตสาหกรรม
และจะรวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามสรุปให้ผู้ปกครองทราบ
ต่อไป ทั้งนี้ยังได้เชิญ คุณพรราว ปานเดชพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ
GrapeSEED Thailand จากโรงเรียนเลิศหล้า กรุงเทพมหานคร บรรยาย
พิเศษแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน
GrapeSEED ซึ่งปีนี้เปิดจำนวน 6 ห้อง ทำให้มีความเข้าใจและสามารถ
นำไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกัน จากนั้น
ผู้อำนวยการกล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้วางใจส่งนักเรียนเข้ามาเรียน
และมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กนักเรียนและประชาสัมพันธ์ผลงานของ
โรงเรียน โดยการประชุมในภาคเรียนต่อไปจะเป็นการพบกันในห้องเรียน
(Classroom Meeting)





การศึกษาปฐมวัยจัดอบรมอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง

สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดทำโครงการอบรมอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพั่น ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยให้ทราบแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ในการนิเทศนักศึกษา บทบาทหน้าที่ในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถภาพในการเป็นครูและมีลักษณะของครูปฐมวัยที่ดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนเครือข่ายที่ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 50 คน โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัยเป็นวิทยากร



คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการค่ายอาสา “สร้างศาลาน้อย ให้เด็กดงใหญ่”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.อนงค์ ทองเรือง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.ปิติวรรณ ฝ่ายโคกสูง อ.วนิษา แผลงรักษา อ.เบญจมาศ เข็มโพธิ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน จัดโครงการค่ายอาสา "สร้างศาลาน้อย ให้เด็กดงใหญ่" ในวันที่ 30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทองบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 21 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างศาลาน้ำดื่มไอโอดีน สร้างศาลาแปรงฟัน ปรับปรุงห้องเรียน สร้างองค์ความรู้ใหม่ พานักเรียนทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ พัฒนาโรงเรียน ดซด. โนม่นำสู่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีกิน เหลือเก็บ



ยุทธศาสตร์ จัดโครงการนำร่องคู่มือพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการนำร่องคู่มือพัฒนาครู ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาชราวลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพั่น ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองโดยตามความต้องการของครูที่เน้นกระบวนการคิดของผู้เรียนผ่านการปฏิบัติจริงโดยเน้นกระบวนการ Coaching & Mentoring เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้นำทางวิชาการและสามารถเป็นครูต้นแบบการจัดการจัดการเรียนรู้อันเน้นกระบวนการคิดของผู้เรียนสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน โรงเรียน และรูปแบบการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูวิทยาศาสตร์ ครูภาษาอังกฤษ ครูสังคมศึกษา และครูภาษาไทย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาทั้งหมด 5 เขต และ 1 สำนักงานเขตมัธยมศึกษา คือ สพป.บร.1, สพป.บร.2, สพป.บร.3 สพป.บร.4 , สพป.นม.7 และ สพม.32 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 212 คน



สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ



ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าจำนวน 89 คน เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 6-17 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เป็นการสร้างความคิดวิเคราะห์ที่เป็นกระบวนการทำให้เกิดทักษะ (skill) ประสบการณ์จริงในการทำงาน สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานเตรียมความพร้อมก่อนสู่ประชาคมอาเซียน



มรภ.บุรีรัมย์ จัดแข่งขันกีฬานักศึกษากศ.บป.

ผศ.รัตติกร รัตกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษากศ.บป. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ โรงยิมพลศึกษา และลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษากศ.บป. มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม การให้ความร่วมมือ ความสามัคคี ประองตอง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเดียวกัน โดยการจัดการแข่งขันกีฬามีจำนวน 2 ประเภทคือ การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลผสมชาย-หญิง แครีบอลหญิง ฟุตบอลชาย และการแข่งขันเกมส์เบ็ดเตล็ด หลังจากนั้น ในช่วงเวลา 18.30 น. เป็นการจัดงาน sport night เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากศ.บป.ทุกรุ่น ณ บริเวณเวทีอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุม โครงการนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้

ผศ.ดร.วันทนี นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคิวาลัย อาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดร.เชาว์ การวิชา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานการจัดประชุมดังกล่าว โดยเชิญ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและคณะจากมิวเซียมสยามมานำเสนอโครงการ



แก้หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดบุรีรัมย์และผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านองค์ความรู้ในพื้นที่

ทั้งนี้ผลการประชุมสรุปได้ว่า จะมีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มิวเซียมติดล้อ” (Muse Mobile) ที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ โดยความร่วมมือของเครือข่าย

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมี พลอากาศเอกประจัน จันทอง รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงาน

3 Papers Presented at the International Conference in the Philippines

During 6 – 11 June 2016, three researchers of Buriram Rajabhat University (BRU) successfully presented their papers at the 12th International Conference under theme “ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability”. They were 1) Asst. Prof. Nathapakorn Juntapidta with paper on “Need to Study Master’s Degree in Faculty of Industrial Technology Buririam Rajabhat University : A Case Study of Educational Personnel in Buriram Province”, 2) Dr. Dusit Uthitsunthorn with the paper title of “The Development of Small Hydro Power Generation, and 3) Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom with the paper on “Development of Pronunciation Skill through Phonetics Practice Packages for Students at Buriram Rajabhat University, Thailand”.

The conference was organized at Century Park Hotel & University of the Philippines, Diliman Campus, the Philippines. 120 academic and research papers from both Thailand and overseas were presented and about 300 researchers and scholars participated in the conference. BRU team gained a lot of knowledge and experiences and also had a good chance to learn and share opinions with scholars from different countries. This would be a way paved to build academic collaborations with other institutes worldwide.

Three of them would like to sincerely express their acknowledgement, appreciation and thanks to Associate Professor Malinee Chutopama, the BRU president and the Institute of Research and Development (IRD) for their great support.



BRU Team Presented Papers in Vietnam

During 17-19 June 2016, the team of BRU researchers headed by Asst. Prof. Dr. Nawamin Prachanant, Assistant to the President for International Affairs, presented their papers very successfully at the First International Conference on Language Development (ICLD 2016) organized at Ton Duc Thang University, Vietnam. 20 participants from BRU consisting of seven lecturers and 13 graduate students eagerly took part in this conference.

Moreover, 11 papers with different research topics were presented by the graduates and five papers were delivered by the instructors. The papers presented by the lecturers were as the following:

1) Asst. Prof. Sutamat K. delivering the paper on *Development of English Pronunciation Skill through Various Instructional Materials*, 2)

Asst. Prof. Dr. Akkarapon N. presenting the paper on *ESP for Officials at Khao Kradong Volcano Forest Park in Buriram Province*, 3) Aj. Phornpawith C. with the paper on *Needs on English Language Skills of Hospitality Industry Personnel*, 4) Aj. Sittisak P. with the paper entitled *Implementation of an ESP Curriculum for Hospitality Industry Personnel*, and 5) Aj. Jansuda B. presenting the paper on *An ESP Curriculum Development for Hospitality Industry Personnel*.

Developing BRU Instructors toward Internationalization in Malaysia



During 20 June-3 July 2016, It will be a great time for 22 instructors of Buriram Rajabhat University to brush up their English and get ready for entering the real world of internationalization. Twenty-two of them from different faculties and programs are encouraged to have the English training workshop on “How to Teach Core Subjects in English” at the Center for the Achievement of Language Competence (CALC), Universiti Putra Malaysia, Malaysia. The group is headed by Asst.

Prof. Dr. Nawamin Prachanant, Assistant to the President for International Affairs, and Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, Director of International Relations Office.

They are: 1) Assoc. Prof. Dr. Sommatra Pholkerd from History Program, 2) Ajarn Unya Mathuramaytha from Law Program, 3) Dr. Nidchaporn Nabhadalung from Agriculture Program, 4) Ajarn Rangsimasawangtap from Human Resource Management Program, 5) Ajarn Jutamas Promthong from Library and Information Science program, 6) Ajarn Thanyarat Phutthipongchaicharn from Program, 7) Ajarn Napat Chawnuam from Program, 8) Ajarn Sudarat Peenapa from Program, 9) Ajarn Thidarat Keepmratok from Program, 10) Ajarn Chalawan Wantong from Program, 11) Dr. Bancherd Sornsupharp from Program, 12) Ajarn Thanakorn Phetsinchorn from Program, 13) Ajarn Suphatut Srivipatana from Program, 14) Dr. Tepporn Lomarak from Program, 15) Ajarn Kamchan Romyen from Program, 16) Ajarn Narin Jeidthumrong from Program, 17) Ajarn Ekaschai Teerapuksiri from Program, 18) Dr. Dusit Uthisunthorn from Program, 19) Dr. Pruchaya Chumvangvapee from Program, and 20) Ajarn Palita Pongpradubpet from Program.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับ ราชพฤกษ์ช่อที่ ๔๕
Welcome to Buriram Rajabhat University

กำหนดการ

- ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าหอพัก
- ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รุ่นที่ ๑ (คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์)
- ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รุ่นที่ ๒ (คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

ความสำเร็จเริ่มได้ใกล้บ้านคุณ
งานประชาสัมพันธ์ โทร ๐๔๕-๖๑๒๒๑ www.bru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยบริการ

แจ้งขยายเวลาและเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล

สำนักพิมพ์ GALE, Cengage Learning ได้มีหนังสือแจ้งขอขยายเวลาต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมกันนี้สำนักพิมพ์ฯ ยังได้แจ้งขอเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน 78 แห่ง ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสื่อเพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยจะเปิดให้หน่วยงานของท่านทดลองใช้งาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

ฐานข้อมูล Gale Lingo

1.รายละเอียด : ฐานข้อมูลทางเลือกใหม่ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะในด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้อย่างมั่นใจ

คุณลักษณะเด่น:

- มีเนื้อหาการเรียนรู้อีกกว่า 900 ชั่วโมง
- มีกิจกรรมโต้ตอบในรูปแบบมัลติมีเดีย
- เสริมทักษะการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
- ถูกออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ล้ำสมัย
- รองรับการใช้งานกับ Browser ที่หลากหลาย
- มาพร้อมเครื่องมือเรียนรู้แบบพิเศษ



ผู้ใช้สามารถเลือก Course ต่างๆ, ดูความคืบหน้าของตนเอง, และเข้าสู่เครื่องมือการเรียนรู้พิเศษได้จากหน้าจอหลัก ซึ่งในแต่ละ Course นั้นก็จะมี Level, Unit, และ Lesson ต่างๆ ให้ผู้เข้าใช้งานได้เลือกที่จะเรียนรู้ ซึ่งรวมไปถึงการฝึกฝนทักษะการพูด ผ่านทางเทคโนโลยี The Studio และ SpeaktMe ด้วยเช่นกัน และเมื่อได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่งานทำแบบทดสอบ Achievement Test ได้ในลำดับต่อไป URL: <http://infotrac.galegroup.com/itweb>

มร.ก.บุรีรัมย์ รับมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดบุรีรัมย์

นางกิตติสา วงศ์คำ นางกนกกันต์ จรุงรักษ์ดี และ นาย ณรงค์ ม้าแก้ว เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 58 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ซึ่งทำการมอบโดย นายสนอง กาญจนการุณ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัด



บุรีรัมย์ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

**สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙**

โดย ผศ.พงศ์เพชร สังข์ศักดิ์ดา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๒.๑ อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ

๒.๑ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผลงานในตำแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๘ (๑๔) มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผลงานในตำแหน่งอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ ๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ -วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บัดนี้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินโดยมีประเด็นการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย การประเมินผลงานตามพันธกิจ และสมรรถนะการบริหาร ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนี้

๑. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๖ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๒. ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในประเด็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงาน ในตำแหน่งอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

๒.๒ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ มาทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔ และงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น สำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์ ได้นำความกราบบังคมทูลทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปในการนี้

๒.๓ มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขณะนี้มีนักศึกษามารายงานตัวรอบรับตรง จำนวน ๒,๐๐๐ กว่าคน และรอบทั่วไป ๑,๐๐๐ กว่าคน คาดว่าจะมีนักศึกษาใหม่ จำนวน ๔,๐๐๐ กว่าคน ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย

๒.๔ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ให้กับอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์ผู้ทำหน้าที่นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาของอุดมศึกษาไทย เข้าใจกระบวนการการนิเทศงานสหกิจศึกษา และเพื่อให้การนิเทศงานนักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔

๔.๒ อนุมัติให้ปริญญาโทบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘

๔.๓ อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

๔.๔ ให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย นำข้อสังเกตจากที่ประชุมไปปรับ (ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๕ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (กศ.บป.) พ.ศ. ๒๕๕๙ นำกลับไปแก้ไข ปรับปรุง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเบญจกัญจน์ ชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๕.๒ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย มีดังนี้

๑) ควรมีการสำรวจว่าภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการวางแผนในอนาคต

๒) มหาวิทยาลัยควรจะต้องเร่งพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่กำหนดให้บัณฑิตเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมีความรู้ภาษาอื่น อย่างน้อย ๒ ภาษา เพื่อให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในอนาคต

๓) ควรมีข้อมูลแนวโน้มของมหาวิทยาลัย 5 ปี ย้อนหลัง เพื่อให้เห็นแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยและเทียบเคียงกับองค์กรที่โดดเด่นหรือประสบความสำเร็จแล้วนำมาปรับให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการให้ตรงกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ



ระดับ รองศาสตราจารย์
รศ.ณัฐปกรณ์ จันทะปิตตา



ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล



ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ชวัญนภา วงศ์ไพศาลศิริกุล

ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ นอกจากจะได้รับสาระด้านวิชาการและความบันเทิงจากการแสดง นานาชาติแล้ว ผู้เข้าร่วมงานจะได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่จะเข้ามาร่วม จำหน่ายในงานครั้งนี้ด้วย

ดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ประชาสัมพันธุ์เชิญชวนให้ประชาชน หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาร่วมในงานที่พวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกท่าน เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้โดยทั่วกัน

ร่วมใจประชาสัมพันธุ์
งานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4
และ

งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2
วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ยินดีต้อนรับ ราชบุรุษพ่อที่สี่สิบห้า

ราชบุรุษพ่อที่สี่สิบห้า
ยินดีต้อนรับน้องใหม่จากใจจริง
ริ้วขบวนต้อนรับที่อบอุ่น
“ทฤษฎี ปฏิบัติ แก้ไขได้” ให้เรื่องจบ
เขียนบันทึกสำคัญที่มีคุณรู้
ราชภัฏบุรีรัมย์ศรีแผ่นดิน

ตามคุณพ่อที่สี่สิบห้า
ที่ศิษย์หญิงพิลูกรีโสดด้วยวิสัย
จะนำคุณวิษยาด้วยองค์สาม
สนนิยาม “คนของเรธา ขึ้นแผ่นดิน”
ที่เลี้ยงดูคุณธรรมพัฒนาถิ่น
สร้างชีวิตบันทึกดีศรีชาติไทย

ความสำเร็จเริ่มได้ใกล้บ้านคุณ



ขอแสดงความชื่นชม

นายนิติ ฤทธิสุรกาญจน์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เดินทางไปฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการ ในวันที่ 12-17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยได้ศึกษาดูงานด้านการดูแลนักเรียน และคนพิการจากสถาบันชั้นนำของประเทศออสเตรเลียประกอบไปด้วย Monash University , Melbourne University และ Park Secondary College



กองพัฒนานศ. นำนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2559

นายสุศักดิ์ อานกุล นายอนันท์ แก้วยา นางสาวสาคร วิโค นางสาวสวรรยา ศรีไชย นายปริญญา ดินแดง นายสมนึก สิทธิสังข์ นางสาวสิวิกร ไชยลา และ นายสายฟ้า ทาสีสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดินทางเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานมอบ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่มีความประพฤติดี ทวีราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม เป็นกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป



ปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณิธีรรมประจำมหาวิทยาลัย
สุวิฑู โชน สุโต โทติ
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่ชน

คำนิยมหลักของมหาวิทาลัย
มีวิสัยทัศน์ ชี้อัตถ์ย์สุจริต
จิตอาสา พัฒนาสังคม

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา